



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 29-7-2018

Chúa nhật 17 Thường niên

**Chúng ta mua đâu
ra bánh cho họ ăn**

LỜI CHÚA: Ga 6, 1-15

Hôm ấy, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái.

Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philíp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philíp-phê đáp: “Thưa có mua đến hai trăm đồng bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với bằng ấy người thì thấm vào đâu!”

Đức Giêsu nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi”. Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý.

Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi”. Họ liền đi

(xem tiếp trang 2)

Giáo phận Hưng Hoá: Thiệt hại nặng nề do lũ lớn

GP HƯNG HOÁ – Từ đêm 20/07/2018, cơn bão số 3 đã gây mưa cực lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gây ra lũ quét và sạt lở đất vô cùng nghiêm trọng tại các giáo họ trong giáo xứ Vĩnh Quang thuộc huyện Văn Chấn. Các số liệu thống kê cho thấy cơn lũ đã phá hủy nhiều ngôi nhà, cuốn trôi nhiều người, nhiều tài sản và vật nuôi.

Các giáo họ của giáo xứ Vĩnh Quang, giáo hạt Nghĩa Lộ, cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong đó có một ngôi nhà thờ của giáo họ Sùng Đô bị đất đá xô đổ vùi lấp. Sạt lở ở giáo họ Nậm Búng ảnh hưởng đến công trình nhà nguyện đang xây dựng. Nhiều hộ gia đình giáo dân ở giáo họ Nậm Búng, Gia Hội, Sùng Đô, Vàng Cài bị thiệt hại do mưa lũ, mất hết nhà cửa, tài sản. Hiện nay, nước đã rút, các công tác khắc phục hậu quả đang được gấp rút thực hiện.

Trong những năm qua, tại giáo xứ Vĩnh Quang đã xảy ra thiên tai liên tiếp như: lũ quét tại Mù Căng Chải, Trạm Tấu - Văn Chấn. Đến nay, giáo



xứ Vĩnh Quang lại tiếp tục gặp khó khăn bởi mưa lũ do cơn bão số 3 gây ra.

Giáo xứ Vĩnh Quang rất mong cộng đoàn Dân Chúa trong toàn giáo phận và đồng bào Công giáo nói chung, ngoài lời cầu nguyện cho những người gặp thiên tai hoạn nạn, còn sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ đồng viên về tinh thần và vật chất để các gia đình giáo dân trong giáo xứ, nhất là các giáo họ vùng cao, dân tộc H'mông, vượt qua những thử thách, khó khăn, hầu sớm ổn định cuộc sống. ■

**Giáo hội kết án tội lỗi,
nhưng yêu thương kẻ có tội**



VATICAN – Giáo Hội lên án tội lỗi, vì phải nói sự thật, nhưng đồng thời mở rộng đôi tay cho người tội lỗi, và trao tặng cho họ lòng thương xót của Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi đến Đại hội lần thứ 12 của tổ chức quốc tế gọi là “Các nhóm Đức Bà”, nhóm họp tại Fatima, Bồ Đào Nha trong các ngày từ 16 tới 21 tháng 7. Đề tài của Đại hội lần này là gương mặt của người con hoang đàng và nhắm nêu

bật Tông huấn của Đức Thánh Cha về Lòng Chúa thương xót.

Trong sứ điệp gửi Đức Tổng giám mục Rino Passigato, Sứ thần Tòa thánh tại Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha viết: “Tông huấn giúp nhận ra gương mặt của từng người nơi đứa con lạc đường trở về với Thiên Chúa Cha, là Đấng không mỗi mệ mở rộng vòng tay đón nhận người con ấy ban lại cho nó chức vị làm con thật cao cả. Một khi được lòng nhân lành vĩ đại này đánh động mình, anh chị em hãy để cho con tìm mình sống kinh nghiệm ấy: Lạy Chúa, quả thật con là người tội lỗi, con cảm thấy thế và con là như vậy. Con đã lạc đường. Con đã chạy trốn tình yêu của Chúa bằng trăm phương nghìn cách, nhưng một lần nữa con lại ở đây để canh

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thùng.

Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: “Hắn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

SUY NIỆM

Có người cho rằng Kitô giáo là một thứ duy tâm, chỉ biết có đời sau, chỉ lo cho linh hồn. Khi đọc Tin Mừng, ta thấy một điều khác hẳn. Đức Giêsu vừa rao giảng Nước Trời, vừa chữa mọi thứ tật bệnh cho dân chúng. Ngài quan tâm đến thân xác con người. Ngài đem lại ơn cứu độ cho cả hồn lẫn xác.

Đức Giêsu đã từng ném cái dọi trong hoang địa, cái khát bên bờ giếng, cái mệt khiến Ngài ngủ vùi, cái lạnh của những đêm không chỗ trọ, Ngài biết con người có thân xác và là thân xác. Khi thấy đám đông kiên trì theo Ngài, Đức Giêsu biết lòng họ rất vui, nhưng bụng họ thì đói. Ngài muốn tặng họ một bữa ăn đơn sơ, bất ngờ, một bữa ăn tập thể ngoài trời, trên thảm cỏ xanh tươi sau những trận mưa xuân. Bữa ăn khiến niềm vui được trọn vẹn. “Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Đức Giêsu đưa các môn đệ đi vào nỗi bận tâm của Ngài. Ngài cần sự cộng tác của họ. Nhưng câu hỏi trên lại là một bài toán khó. Nó giúp các môn đệ nhận ra sự bất lực của mình. Dù có một số tiền lớn cũng chẳng thấm vào đâu. Khi con người bất lực thì Thiên Chúa bày tỏ quyền năng. Năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ, từ tay một cậu bé con đến tay Đức Giêsu, đã trở nên lương thực nuôi năm ngàn người.

Thế giới tiến bộ hôm nay vẫn là một thế giới đói. Đừng vội nói đến cái đói tinh thần. Cái đói trên thân xác vẫn làm con người quay quắt. Đói cơm ăn áo mặc, đói nhà ở, đói thuốc men, đói chút nước sạch, rau

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô: không có Chúa Kitô, không có định hướng



VATICAN – Chúa Kitô là Chân Lý hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Có Chúa Giêsu ở bên, chúng ta có thể an tâm tiến bước.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh Truyền Tin với hàng ngàn tín hữu hành hương tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chúa nhật 22/07/2018. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến!

Bài Tin Mừng hôm nay (Mc 6,30-34) tường thuật cho chúng ta thấy, sau sứ vụ đầu tiên của các tông đồ, các ông tụ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy (c.30). Sau khi trải nghiệm sứ vụ, chắc chắn các ông có nhiều điều thú vị nhưng cũng không tránh khỏi mệt mỏi, các ông có nhu cầu nghỉ ngơi. Và Chúa Giêsu, với đầy sự hiểu biết, quan tâm đến các tông đồ, muốn bảo đảm cho các ông một chút nhẹ nhõm, an ủi nên Người nói: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút” (c. 31). Nhưng lần này ý định của Chúa Giêsu không thể thực hiện được bởi đám đông dân chúng đoán được nơi vắng vẻ mà Chúa Giêsu cùng với các môn đồ sẽ dùng thuyền đi đến đó; họ đã đến trước khi Chúa và các tông đồ đến.

Thấy, chạnh lòng thương, dạy dỗ

Đức Thánh Cha giải thích: Điều tương tự cũng có thể xảy ra hôm nay. Đôi khi chúng ta không thể thực hiện được các kế hoạch, hoạt động của chúng ta, bởi vì một điều bất ngờ xảy ra, một điều chúng ta không thể biết trước, làm xáo trộn các chương trình của chúng ta và đòi hỏi sự linh hoạt và sẵn sàng cho nhu cầu của người khác. Trong những trường hợp này, chúng ta được mời gọi noi theo mẫu gương của Chúa Giêsu, đó là: “Ra khỏi

thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng rất đông, thì chạnh lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều” (c. 34).

Với câu ngắn này, tác giả Tin Mừng cho chúng ta một tia sáng với cường độ nhẹ để

chúng ta có thể chụp ảnh đôi mắt của Thầy Chí Thánh và Lời giảng dạy của Người. Chúng ta hãy quan sát ba động từ: thấy, chạnh lòng thương, dạy dỗ. Chúng ta có thể gọi các động từ này là động từ của vị Mục Tử. Cái nhìn của Chúa Giêsu không phải là một cái nhìn trung lập hoặc tệ hơn, lạnh lùng và xa cách, bởi vì Chúa Giêsu luôn nhìn bằng con mắt của trái tim. Trái tim dịu dàng và tràn đầy sự cảm thông của Chúa Giêsu hiểu được những nhu cầu còn ẩn giấu nơi con người. Hơn nữa, lòng trắc ẩn của Người không chỉ đơn giản là một phản ứng của tình cảm, cảm xúc đối với tình trạng khó khăn của dân chúng, nhưng còn hơn thế nữa: Đó là thái độ của Thiên Chúa đối với con người và lịch sử của con người. Chúa Giêsu xuất hiện như hiện thân của sự quan tâm và ân cần của Thiên Chúa đối với dân Người.

Chúa Giêsu xúc động khi thấy tất cả dân chúng cần được hướng dẫn và trợ giúp, người ta hy vọng rằng Người sẽ thực hiện một phép lạ nào đó. Nhưng không, trái lại Người dạy họ nhiều điều. Đây là bánh đầu tiên mà Đấng Mêsia cung cấp cho đám đông đang đói khát và bất ổn: bánh của Lời.

Chúa Giêsu trao ban Lời chân lý

Đức Thánh Cha nhận xét rằng: Tất cả chúng ta đều cần lời chân lý, sự thật hướng dẫn và soi sáng hành trình. Không có sự thật từ chính Chúa Kitô, chúng ta không thể tìm được hướng đi đúng cho cuộc sống. Khi chúng ta rời xa Chúa Giêsu và tình yêu của Người, chúng ta đánh mất chính mình và sự hiện hữu biến thành thất vọng và bất mãn. Có Chúa Giêsu ở bên, chúng ta có thể tiến bước một cách chắc chắn, chúng ta có thể vượt qua các thử thách, chúng ta tiến lên

(xem tiếp trang 3)

Đức Tổng Giám mục Henryk Hoser bắt đầu sứ vụ tại giáo xứ Mễ Du

Chúa nhật 22/07/2018, Đức Tổng Giám mục Henryk Hoser sẽ bắt đầu sứ vụ Thanh tra Tông toà tại giáo xứ Mễ Du (Medjugorje) với việc cử hành Thánh lễ vào lúc 7 giờ tối tại đây. Tất cả các giáo dân cũng như các tín hữu hành hương đều được mời tham dự buổi cử hành này.



Ngày 11/02/2017, Đức cha Henryk Hoser, khi ấy là Tổng Giám mục giáo phận Warszawa-Praga ở Ba Lan, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Đặc sứ Tòa thánh tại giáo xứ Mễ Du. Trong Thông cáo, Phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích về việc bổ nhiệm và vai trò của Đức cha Hoser như sau: “Sứ vụ này nhằm mục đích tìm hiểu kỹ lưỡng về tình hình mục vụ tại đây, và trên hết, về nhu cầu của các tín hữu đến hành hương và, trên cơ sở này, sẽ gợi ý các sáng kiến mục vụ có thể thực hiện trong tương lai. Vì thế, sứ vụ của vị Đặc sứ hoàn toàn có tính cách mục vụ”. Thông cáo cũng cho biết Đức Tổng giám mục Hoser sẽ kết thúc sứ vụ này vào mùa Hè 2017.

Cùng ngày ra thông cáo này, ông Greg Burke Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nhấn mạnh rằng “sứ vụ của vị Đặc sứ là dấu chỉ cho thấy Đức Thánh Cha quan tâm đến các tín hữu hành hương. Mục đích không phải là điều tra nhưng chính xác là mục vụ. Vị Đặc sứ sẽ không can thiệp vào các vấn đề về các lần hiện ra của Đức Mẹ, là

những điều thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý đức tin. Đức cha Đặc sứ sẽ liên lạc với Đức Giám mục giáo phận, với các tu sĩ dòng Phanxicô – là những người được ủy thác coi sóc giáo xứ ở Mễ Du – và với các tín hữu ở nơi đó. Và ông kết luận, sứ vụ của vị Đặc sứ là “vì các tín hữu hành hương, chứ không chống lại ai.”

Ngày 31/05 vừa qua, Đức Thánh Cha lại bổ nhiệm Đức cha Hoser làm Thanh tra Tông Tòa với sứ vụ đặc biệt tại giáo xứ Mễ Du. Theo Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, lần này Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài vô thời hạn và theo sự xếp đặt của Tòa Thánh.

Một lần nữa, Đức Tổng giám mục Hoser sẽ thi hành một sứ vụ hoàn toàn có tính mục vụ, với mục đích bảo đảm một sự đồng hành liên tục và ổn định cho cộng đoàn giáo xứ Mễ Du và cho các tín hữu đến hành hương tại đây, với những nhu cầu cần được chăm sóc đặc biệt. ■

(Vatican News)

Đức Thánh Cha Phanxicô: không có Chúa Kitô, không có định hướng

trong tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho người thân cận. Chúa Giêsu tự hiến mình như một món quà cho người khác, do đó trở thành một mẫu gương của tình yêu và phục vụ cho mỗi người chúng ta. Xin Đức Maria rất thánh giúp chúng ta gánh vác các vấn nạn, đau khổ và khó khăn của người thân cận bằng thái độ chia sẻ và phục vụ.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gắn gũi với nạn nhân của các vụ đắm tàu trong những tuần gần đây ở vùng biển Địa Trung Hải, trong những chiếc xà lan đưa

người di cư. Ngài rất đau buồn trước những thảm kịch này và cầu nguyện cho những người đã khuất và gia đình của họ. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hành động dứt khoát và kịp thời để những thảm kịch như vậy không xảy ra nữa, và để bảo đảm an toàn, tôn trọng quyền và phẩm giá của tất cả mọi người.

Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau, đặc biệt là các tín hữu thuộc giáo phận Rio do Sul, Brazil, các bạn trẻ thuộc giáo phận Sevilla ở Tây Ban Nha và các bạn trẻ thuộc giáo phận Pelplin, Ba Lan - là những người đang tham dự những ngày cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

sạch để dùng, đói an toàn và bảo hộ khi lao động, đói một bầu khí trong lành và yên tĩnh để nghỉ ngơi... Có bao Kitô hữu đã xót xa trước cảnh đói, và đã bắt tay vào cuộc với niềm tin, dù họ chỉ có năm cái bánh và hai con cá. Tất cả những gì giúp thăng tiến đời sống con người đều là việc thánh thiêng, việc của Chúa. Khi thân xác con người được sống xứng hợp, tâm hồn con người dễ vươn lên các giá trị tinh thần.

Thiên Chúa đã ban một trái đất đủ nuôi sống mọi người. Đừng trách Thiên Chúa đã tạo ra nghèo khổ. Chỉ nên nhận rằng bất công nằm ngay nơi lòng mình. Xã hội còn nhiều người nghèo đói vì tôi không dám chia sẻ cả điều mình dư thừa, vì tôi bị hút vào cơn lốc của thời trang và mua sắm, vì tôi xa lạ với những Giêsu quanh tôi đang đói khát, không nhà, trần trụi và đau yếu. Ước gì tôi biết yêu mến con người như Đức Giêsu.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, đây là ước mơ của con về thế giới:
Con mơ ước tài nguyên của cả trái đất này
là thuộc về mọi người, mọi dân tộc.

Con mơ ước
không còn những Ladarô đói ngời ngoài cổng,
bên trong là người giàu yến tiệc linh đình.

Con mơ ước mọi người đều có việc làm tốt đẹp,
không còn những cô gái đứng đường
hay những người ăn xin.

Con mơ ước
những người thợ được hưởng lương xứng đáng,
các ông chủ coi công nhân như anh em.

Con mơ ước
tiếng cười trẻ thơ đầy ấp các gia đình,
các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ.

Lạy Chúa của con,
con ước mơ một thế giới đầy màu xanh,

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

xanh của rừng, xanh của trời,
xanh của biển,
và xanh của bao niềm hy vọng
nơi lòng những ai ham sống và
ham dựng xây.

Nếu Chúa đã gieo vào lòng con
những ước mơ,
thì xin giúp con thực hiện những
ước mơ đó. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Giáo hội kết án tội lỗi, nhưng yêu thương kẻ có tội

tân giao ước của con với Chúa. Con cần Chúa. Xin Chúa lại cứu chuộc con đi! Xin hãy đón nhận con một lần nữa trong vòng tay cứu độ của Chúa”.

Ngoài ra, đôi cánh tay rộng mở của Chúa Kitô trên thập giá chứng minh rằng “không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa Cha và Lòng thương xót của Ngài”. Thật thế, Chúa không chịu để mất đi một ai hết: vợ chồng, cha mẹ, con cái... Dưới mắt Chúa Giêsu, không có ai là hư mất đời đời, chỉ có những con người phải được tìm lại, và Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta ra đi ra để kiếm tìm họ. Bởi vì nếu chúng ta muốn tìm Chúa, chúng ta phải tìm Ngài ở nơi mà Ngài ước mong gặp gỡ chúng ta, chứ không phải ở nơi mà chúng ta muốn tìm Ngài.

Phụ trách linh hoạt Đại hội là cha José Tolentino Calça de Mendonça, Phó Viện trưởng Đại học Công giáo Lisbon và là Cố vấn Hội đồng Tòa thánh về Văn hoá. Cha Mendonça đã được Đức Thánh Cha mời giảng tĩnh tâm Mùa Chay năm nay cho giáo triều. Ngày 26/6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Mendonça làm Tổng giám mục (hiệu toà Suava) trông coi Văn khố và Thư viện Tòa Thánh.

Chương trình sinh hoạt cũng gồm những giờ suy tư, cầu nguyện chung, thánh lễ và chia sẻ chứng từ. Trong số các tham dự viên, có Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ phát triển con người toàn diện.

Được khai sinh cách nay 80 năm do linh mục Henry Caffarel cùng với 4 đôi vợ chồng trẻ, “Các nhóm Đức Bà”, được Tòa thánh nhìn nhận là một Hiệp hội Công giáo Quốc tế vào năm 1975. Đến nay “Các nhóm Đức Bà”

Ấn Độ: Phản ứng của Dòng Thừa Sai Bác Ái trước những lời chỉ trích



Chị Mary Prema kể lại chi tiết của vụ việc kỳ lạ và phức tạp này: chị nữ tu và chị nhân viên là giáo dân có liên quan trong vụ việc – xét theo bề ngoài, họ luôn làm việc rất nghiêm túc ở ngôi nhà dành cho các bà mẹ đơn thân – đã bị bắt hồi tháng Năm vừa qua, hai tháng sau khi một cháu bé sinh ra. Lẽ ra cháu bé phải được giao cho CWC (Child Welfare Committee - Ủy ban Bảo vệ trẻ em, một tổ chức của Ấn Độ chăm lo cho trẻ em bị bỏ rơi), nhưng cháu đã không được giao cho tổ chức này.

Theo báo chí Ấn Độ, có lẽ cháu đã được bán cho một đôi vợ chồng, và còn có các trường hợp khác đang được xem xét vì hồ sơ chưa đầy đủ. Đây là đề tài rất nhạy cảm ở Ấn Độ, nơi các vụ nhận con nuôi bất hợp pháp lên đến gần 90.000 trẻ em mỗi năm. Nhưng vụ việc này diễn ra trong bầu khí Đảng Nhân dân Ấn Độ đang nắm quyền áp dụng một chính sách cứng rắn, mà có vẻ như mở đường cho việc họ muốn lợi dụng vụ này để làm suy yếu Hội Dòng và qua đó, toàn Giáo hội Công giáo.

Vị Bề trên Tổng quyền Dòng Thừa Sai Bác Ái lên án cách hành xử thô bạo của cảnh sát trong cuộc lục soát vào ngày 6 tháng Bảy, đã dẫn đến việc CWC đưa đi 22 trẻ em, trong đó có một trẻ sơ sinh mới chỉ một tháng tuổi. Một trong những đứa trẻ này đã ngã bệnh nặng sau vụ tấn công và hiện đang phải nhập viện để được chăm sóc đặc biệt. Chị Mary Prema tỏ ra đáng tiếc và ngạc nhiên về thái độ của CWC, một tổ chức công mà hai tuần trước đó vẫn coi Nhà này là “một môi trường tuyệt vời cho việc chăm sóc trẻ em”. Chị Tổng quyền Mary Prema nhắc lại rằng hơn 5.000 nữ tu của Hội Dòng đang hoạt động trên khắp thế giới, và các chị vẫn “tiếp tục phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo bằng cả trái tim và tinh thần vô vụ lợi, bằng cách phục vụ những người dễ bị tổn thương và túng thiếu”, bất chấp những lời chỉ trích chưa từng có mà họ đang phải đối mặt. ■

Sau khi một nữ tu của Dòng Thừa Sai Bác Ái bị bắt trong một vụ cho con nuôi bất hợp pháp, tất cả các Nhà thuộc quyền điều hành của Hội Dòng do Mẹ Teresa thành lập năm 1950 đều bị chính quyền Ấn Độ kiểm tra. Và ngày 17/7/2018, Bề trên Tổng quyền Dòng Thừa Sai Bác Ái, nữ tu Mary Prema, đã ra một thông cáo để trả lời những chỉ trích của cộng đồng xã hội.

Trong thông cáo, vị Bề trên Tổng quyền lên án “những điều hoang đường” và “những thông tin sai lệch” được phổ biến về vụ việc này, và ngạc nhiên trước sự hăng hái của chính phủ Ấn Độ, đồng thời cũng bày tỏ sự tin tưởng vào luật pháp và toà án của quốc gia. Các nữ tu “hết sức đau buồn” vì vụ việc đã xảy ra ở một Nhà do Dòng điều hành tại Ranchi, thuộc Đông Bắc Ấn Độ; và dứt khoát “lên án những hành động cá nhân vốn không liên quan gì đến Dòng Thừa Sai Bác Ái”. Các chị khẳng định sẽ hoàn toàn hợp tác với các nhà điều tra và cho biết sẽ thẳng thắn với mọi cuộc điều tra tự do, quân bình và công bằng.

đã có mặt tại 95 nước trên khắp năm Châu, với hơn 13.500 nhóm.

Một trong những mục tiêu của “Các nhóm Đức Bà” là “Đặt đời sống gia đình của mình trên nền tảng Phúc Âm, muốn dùng tình yêu của mình - được thánh hoá bởi bí tích Hôn nhân - để làm vinh danh Thiên Chúa, làm chứng cho mọi người rằng Chúa Kitô đã cứu chuộc tình yêu, và đền bù các tội xúc phạm đến dây hôn phối”. ■

(Theo Osservatore Romano, 20-7-2018)

(Vatican News, 18/7/2018)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.com,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.com
theo dạng pdf**